
Íbúaráð Laugardals 8. júní 2020: Fyrirspurn íbúaráðs Laugardals: 

Beðið er um upplýsingar um gáma sem legið hafa við Ármannsheimilið.  
 


